

**Trường THCS Thị trấn Văn Điền tổ chức thành công giải chạy báo Hà Nội mới**  
**– Vì hoà bình lần thứ 48 – Năm 2023**

Thực hiện điều lệ số 03/ĐL -TTVHTT&TT ngày 22/3/2023 của trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao huyện Thanh Trì về việc tổ chức chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 – Vì hoà bình huyện Thanh Trì năm 2023, Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, trường THCS Thị trấn Văn Điền đã tổ chức Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 48 – Vì hòa bình.

Về dự Chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 48 – Vì hòa bình cấp trường của trường THCS Thị trấn Văn Điền có các ông bà đại diện phòng Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, UBND Thị trấn Văn Điền, Ban đại diện CMHS nhà trường. Đây là giải chạy được tổ chức thường niên và luôn được đông đảo các em học sinh hưởng ứng tham gia nhiệt tình.

Tham gia chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới lần này có các em học sinh khối 6, khối 7 và khối 8. Đây là cơ hội để các em thử sức mình, rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ để học tập tốt hơn.

Mở đầu chương trình, cô giáo Trương Thị Quý Hoa – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã lên đọc lời khai mạc giải chạy và chúc các vận động viên đạt được những thành tích cao nhất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện vận động viên và trọng tài tuyên thệ. Tuyên thệ là nghi thức bắt buộc trong bất cứ cuộc thi thể thao nào, nhằm nâng cao ý thức vào đạo đức trong thi đấu.

Lễ khai mạc kết thúc, các vận động viên di chuyển ra đường chạy để thi đấu. Các vận động viên được chia thành 9 lượt thi đấu: 1 lượt của CBGVNV nhà trường, 4 đợt của học sinh nam, 4 đợt của học sinh nữ. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những tiếng hò reo, cổ vũ hòa chung với tiếng nhạc cổ động, các vận động viên cũng chính thức bước vào chặng đua hết sức mình để đạt giải cao nhất.

Sau những phút giây thi đấu hết sức mình, những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt, sau lưng áo, các vận động viên thả lỏng tại khu vực riêng và cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên ở lượt chạy tiếp theo.

Các em học sinh trường THCS Thị trấn Văn Điền đã xuất sắc giành được các giải đơn nam và giải đơn nữ. Thông qua giải chạy, các em đã thực sự thể hiện được tinh thần thể thao cao thượng đồng thời cũng chứng tỏ học sinh THCS Thị trấn Văn Điền không chỉ giỏi về trí tuệ mà còn khỏe về thể chất và tinh thần.

*Một số khoảnh khắc ấn tượng được ghi lại trong cuộc thi:*



*Các thầy cô và các em học sinh thực hiện Nghi lễ chào cờ*

*Cô giáo Trương Thị Quý Hoa - Hiệu trưởng Nhà trường khai mạc giải chạy*







*Đại diện em học sinh đọc lời tuyên thệ của vận động viên*





*Thầy giáo Nguyễn Đăng Trí – Giáo viên giáo dục thể chất thực hiện nghi thức tuyên thệ của trọng tài*



*Vận động viên trường THCS Thị trấn Văn Điển tại vạch xuất phát*





*Các vận động viên nữ đang rải những bước chân thật nhanh về đích*



*Đại biểu và Ban giám hiệu THCS Thị trấn Văn Điển  
trao thưởng cho học sinh đạt giải*

*Thực hiện: Nguyễn Thị Trâm*

